

**PHỤ LỤC: KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI VỀ CÁC GIẢI PHÁP
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGÀNH DU LỊCH**

STT	Tên quốc gia, vùng lãnh thổ	Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch
1	Anh	<p>Chính phủ Anh chi trả 27 tỷ bảng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, bao gồm giảm thuế tài sản, trợ cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc những ngành bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19 trong đó có doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, cam kết trả 80% tiền lương cho nhân viên bị nghỉ tại nhà do COVID-19 và người lao động tự do (tối đa 2.500 bảng/tháng).</p>
2	Bồ Đào Nha	<p>Chính phủ Bồ Đào Nha đã đưa ra hơn 30 giải pháp nhằm bảo vệ người lao động, đồng thời giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. Chính phủ đặc biệt chú trọng vào ngành Du lịch bằng cách thiết lập hạn mức tín dụng 60 triệu euro dành riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực này. Các biện pháp chính bao gồm: Tăng hạn mức tín dụng lên 200 triệu euro cho các doanh nghiệp, đảm bảo 70% chi phí an sinh xã hội, cấp học bổng đào tạo, gia hạn thời hạn nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác...</p>
3	Campuchia	<p>Chính phủ Campuchia quyết định giảm thuế tối thiểu 3 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 5/2020) với các công ty hàng không, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, công ty du lịch. Ngoài ra, các công ty này cũng được hoãn nộp phí hàng không dân dụng trong 6 tháng.</p> <p>Chính phủ sẽ hỗ trợ 20% lương tối thiểu cho lao động làm việc trong ngành du lịch. Những người được nhận hỗ trợ tài chính là những lao động phải tạm nghỉ việc ở khách sạn, nhà khách, nhà hàng và các hãng lữ hành. Những lao động này cũng được yêu cầu tham gia khóa tập huấn ngắn hạn của Bộ Du lịch và các khoản thanh toán cho lao động trong ngành du lịch được trả qua Quỹ An sinh xã hội quốc gia. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, Chính phủ Campuchia sẽ miễn thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch tại các thành phố Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep, Kampot, Bavet và Poipet cho đến tháng 5.</p>

4	Canada	Miễn phí tiền thuê mặt bằng từ tháng 3 đến tháng 12/2020 cho 21 sân bay đang trả tiền thuê cho Chính phủ liên bang. Hỗ trợ 75% chi phí tiền lương cho các doanh nghiệp tư nhân bất kể quy mô doanh nghiệp và ngành nghề bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hỗ trợ 2.000 USD/tháng cho các lao động bị mất thu nhập vì COVID-19, tối đa trong 4 tháng.
5	Đan Mạch	Chính phủ dành riêng 200 tỷ euro cho ngành du lịch để chi hoàn tiền hủy tour cho khách du lịch bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.
6	Đài Loan (Trung Quốc)	Đài Loan đưa ra gói kích thích 200 tỷ TWD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, hỗ trợ khách sạn, nhà nghỉ, công ty du lịch, công ty giải trí thuộc ngành du lịch đồng thời đưa ra gói kích thích 100 triệu TWD bằng hình thức phát coupon (500 TWD/coupon) cho những người dân đã đăng ký đi du lịch nhưng bị hủy bởi dịch bệnh.
7	Đức	Để bảo vệ các công ty khỏi bị phá sản, Chính phủ đã cam kết không giới hạn các khoản vay tiền mặt cho các doanh nghiệp và tạm dừng nghĩa vụ tài chính đối với các công ty đang gặp khó khăn cho đến tháng 9/2020 Chính phủ Đức sẽ chi 50 tỷ euro và hoãn nộp thuế, miễn lãi suất cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và những lao động tự do bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.
8	Liên minh châu Âu (EU)	EU đã tạm ngừng yêu cầu bắt buộc đối với các hãng hàng không về việc duy trì ít nhất 80% số lần cất cánh và hạ cánh trong kế hoạch hoạt động năm, áp dụng đến 24/10/2020 nhằm hỗ trợ các hãng hàng không đối phó với sự sụt giảm nghiêm trọng trong giao thông hàng không.
9	Hàn Quốc	Chính phủ đưa ra gói kích thích khoảng 16 nghìn tỷ won (tương đương 0,8% GDP), trong đó có các gói hỗ trợ cho ngành du lịch như giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do trong ngành du lịch.
10	Hồng Kông (Trung Quốc)	Hồng Kông (Trung Quốc) ban hành Chương trình trợ cấp cho đại lý du lịch nhằm chống lại dịch bệnh. Khoảng 1.350 đại lý du lịch đủ điều kiện có thể nhận được trợ cấp một lần là 80.000 đô la Hồng Kông để hỗ trợ vượt qua khó khăn tài chính khi dịch bệnh bùng phát. Ước

		tính đã có 98% đại lý du lịch được cấp phép tại Hồng Kông đã đăng ký để nhận trợ cấp.
11	Hà Lan	Chính phủ Hà Lan sẽ đưa ra gói kích thích khoảng 10-20 tỷ euro (khoảng 1-3% GDP), trong đó tập trung hỗ trợ cho các ngành bị ảnh hưởng, đặc biệt là khách sạn và lữ hành; chi trả 90% tiền lương cho nhân viên của các công ty có doanh thu tổn thất tối thiểu 20%; hỗ trợ doanh nhân và người lao động tự do...
12	Indonesia	Chính phủ Indonesia đã đưa ra hai gói kích thích kinh tế, trong đó gói kích thích thứ hai lên tới 405,1 nghìn tỉ Rupiah (24,9 tỷ USD). Các gói này bao gồm hỗ trợ ngành du lịch như giảm thuế và giảm giá vé máy bay, nhiên liệu máy bay; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hoãn thanh toán thuế thu nhập và hoàn thuế VAT từ tháng 4 đến tháng 9/2020.
13	Italy	Italy đã thành lập quỹ 500 triệu Euro để đối phó với thiệt hại của ngành hàng không. Chính phủ Italy ưu tiên bảo vệ người lao động thông qua việc kích hoạt lại Quỹ dự phòng (Cassa integrazione) cho tất cả các lĩnh vực. Chính phủ cam kết chi trả 80% tiền lương cho người lao động. Những người làm việc tự do hoặc làm việc mùa vụ có thể nộp đơn xin hỗ trợ 600 Euro trong tháng 3/2020. Các gia đình có thể xin hoãn các khoản thanh toán thế chấp nếu bị ngừng hoạt động kinh doanh do đại dịch.
14	Lào	Chính phủ Lào đã ban hành một loạt biện pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó có biện pháp miễn nộp thuế thu nhập cho người có thu nhập thấp hơn 5 triệu kip Lào (khoảng 556 USD) từ tháng 4 đến tháng 6/2020; miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp nhỏ với doanh thu từ 50-400 triệu kip Lào (tương đương 5.556-44.477 USD) từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
15	Malaysia	Chính phủ Malaysia đã công bố 03 gói kích thích kinh tế với tổng trị giá 260 tỷ RM (gần 60 tỷ USD), tập trung hỗ trợ người dân lao động và các doanh nghiệp của Malaysia. Trong đó ngành du lịch nhận hỗ trợ sau: <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian đóng thuế thu nhập trong 6 tháng cho các doanh nghiệp du lịch (các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác được hoãn trong 3 tháng) - Giảm 15% hóa đơn tiền điện cho ngành du lịch bao

		<p>gồm khách sạn, đại lý du lịch, hàng không, trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị và triển lãm (các ngành còn lại chỉ được giảm 2%).</p> <p>- Miễn thuế dịch vụ 6% cho các khách sạn từ tháng 3 đến tháng 8/2020.</p> <p>Theo thông tin của World Bank, để kích cầu du lịch, Chính phủ Malaysia sẽ đưa ra các sáng kiến sau:</p> <p>- Giảm thuế thu nhập cá nhân lên tới 1.000 Ringgit cho các chi tiêu liên quan đến du lịch nội địa.</p> <p>- Mỗi người dân Malaysia sẽ có cơ hội nhận được các voucher điện tử để đi du lịch nội địa lên tới 100 Ringgit/người. Khoản ngân sách trị giá 500 triệu Ringgit sẽ được phân bổ để thực hiện chương trình voucher điện tử và xúc tiến du lịch.</p> <p>- Nói lỏng các quy định hiện hành về việc hạn chế sử dụng khách sạn của các cơ quan Chính phủ.</p>
16	Mỹ	<p>Mỹ đã thông qua gói kích thích trị giá 2.300 tỷ USD, tập trung hỗ trợ hoàn thuế một lần cho cá nhân; nâng cao phúc lợi cho các đối tượng thất nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp không phá sản thông qua cung cấp các khoản vay, bảo lãnh; hỗ trợ danh nghiệp duy trì nhân viên...</p>
17	Myanmar	<p>Chính phủ Myanmar công bố gói hỗ trợ 100 tỷ Kyat Myanmar (tương đương 71,6 triệu USD) tập trung vào các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và người lao động bị thất nghiệp. Gói cứu trợ bao gồm các khoản vay, giảm thời hạn nộp thuế và miễn thuế cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, chủ yếu nhắm tới các ngành du lịch, dệt may, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc sở hữu địa phương.</p>
18	Nga	<p>Chính phủ giải ngân 4 tỷ USD kích thích nền kinh tế, trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các biện pháp như: miễn thuế trong vòng 6 tháng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các ngành bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (các ngành khác chỉ giảm thuế); giảm đóng góp xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 30% xuống 15%; miễn thuế thuê đất nhà nước cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 3 tháng; tăng phúc lợi cho người thất nghiệp đến hết năm 2020.</p>
19	Nhật Bản	<p>Nhật Bản đã đưa ra hai gói kích thích kinh tế, với gói thứ</p>

		<p>hai trị giá 108 nghìn tỷ yen (gần 1.000 tỷ USD), trong đó có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như gia hạn thời hạn nộp thuế, cung cấp các khoản vay với lãi suất 0%. Đối với các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu giảm từ 50% trở lên so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được miễn thuế tài sản cố định, mức thuế này sẽ giảm một nửa đối với các doanh nghiệp có doanh thu giảm từ 30% đến 50%.</p>
20	Singapore	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn lệ phí cấp giấy phép cho khách sạn, đại lý du lịch và hướng dẫn viên. - Giảm 25% thuế thu nhập doanh nghiệp, với mức giảm cao nhất 15.000 USD mỗi công ty; tăng cường cho vay vốn lưu động. - Hỗ trợ lên tới 70% tiền lương cố định hàng tháng (giới hạn ở mức 2.000 USD/tháng) cho lao động; tăng cường các chương trình đào tạo và trợ cấp. - Các khách sạn, căn hộ dịch vụ và địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được giảm thuế bất động sản lên tới 30%. Khách sạn có người nhiễm bệnh được hỗ trợ chi phí lau dọn, khử trùng. Các bến phà, du thuyền được giảm thuế 15%. Chương trình vay vốn bắc cầu tạm thời được áp dụng trong một năm tập trung vào các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Khoản vay vốn này giới hạn 01 triệu đô-la Singapore mỗi công ty, lãi suất trần là 5%. - Với ngành hàng không, doanh nghiệp hàng không được giảm phí đỗ máy bay, phí thuê cửa hàng và dịch vụ vận chuyển tại sân bay Changi. Sân bay Changi cũng được giảm thuế bất động sản. - Doanh nghiệp ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống được hỗ trợ một phần chi phí thuê mặt bằng và hoàn thuế bất động sản. - Chính phủ thành lập “Lực lượng đặc nhiệm phục hồi du lịch” (TRAC) có nhiệm vụ tìm kiếm cơ hội và biện pháp tìm lại niềm tin của du khách với các cơ sở du lịch, xây dựng kế hoạch phục hồi ngành du lịch.
21	Pháp	<p>Chính phủ Pháp đã thành lập quỹ “Solidarity Fund” trị giá 2 tỷ euro hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, trong đó có 100.000 doanh nghiệp du lịch.</p> <p>Quỹ cho phép các đại lý du lịch phát hành một ghi chú tín dụng có giá trị trong 18 tháng cho khách hàng của họ</p>

		thay vì huỷ tour, tương ứng với tổng số tiền được trả khi không thể thực hiện chuyến đi do tình hình dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Hỗ trợ này áp dụng cho các lệnh huỷ tour được thực hiện từ ngày 01/3 đến trước ngày 15/9/2020.
22	Phillipines	<p>Ngành Du lịch sẽ nhận được một phần đáng kể trong gói hỗ trợ 523 triệu USD (27,1 tỷ peso) của Chính phủ. Trong đó 271 triệu USD (14 tỷ peso) từ Cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp du lịch (TIEZA) dành cho các chương trình và dự án của Bộ Du lịch Philippines. Để hỗ trợ người lao động, 23 triệu USD (1,2 tỷ peso) sẽ được sử dụng làm trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ khu vực tư nhân; 58 triệu USD (3 tỷ peso) dành cho việc đào tạo lao động; gần 40 triệu USD (2 tỷ peso) sẽ được phân bổ cho các chương trình bảo trợ xã hội cho những lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.</p> <p>Bộ Du lịch Philippines dự tính phân bổ khoảng 118 triệu USD (6 tỷ peso) cho công tác quảng bá trong giai đoạn phục hồi; trong đó có 421 triệu peso dành cho du lịch nội địa và 4,6 tỷ peso để hướng tới quảng bá tại các thị trường khách quốc tế không bị ảnh hưởng bởi COVID-19.</p>
23	Tây Ban Nha	<p>Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố khoản tài trợ trị giá 400 triệu euro cho các công ty vận chuyển, taxi, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, đại lý du lịch, bảo tàng... tại Tây Ban Nha cần thanh khoản với giới hạn 500.000 euro. Chính phủ cũng đã công bố gói 200 tỷ euro để giúp các doanh nghiệp, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19.</p>
24	Thái Lan	<p>Chính phủ Thái Lan đã thông qua 03 gói kích thích kinh tế, trong đó gói kích thích thứ ba trị giá 58 tỷ USD (1,9 nghìn tỷ baht). Các doanh nghiệp và ngành du lịch được hỗ trợ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp các khoản vay mềm và kéo dài thời gian trả nợ. - Giảm 99% thuế tiêu thụ nhiên liệu máy bay cho các chuyến bay nội địa (tới ngày 30/9/2020). - Gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 3 sang tháng 6. - Khấu trừ thuế cho các khoản chi phí cho các hoạt động

		hội thảo địa phương (đến hết 31/12/2020, khoản khấu trừ bằng 2 lần chi phí thực tế).
25	Trung Quốc	<p>- Cho phép doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên toàn quốc giải tỏa tạm thời 80% số tiền ký quỹ đã nộp (trừ trường hợp tiền ký quỹ đã bị tòa án phong tỏa) để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình ứng phó với dịch COVID-19, thời gian hoàn quỹ từ ngày ban hành Thông báo quyết định (05/02/2020) đến trước ngày 05/02/2022.</p> <p>- Đối với các công ty trong lĩnh vực vận tải, ăn uống, lưu trú và du lịch, khoản lỗ của họ được ghi nhận vào năm 2020 có thể được chuyển sang thời gian tối đa kéo dài là tám năm. Ngoài ra, các khoản thanh toán của hãng hàng không cho quỹ phát triển hàng không dân dụng của chính phủ cũng được miễn, theo chính sách mới.</p> <p>- Miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT cho người lao động bị mất việc, bị sa thải, chủ doanh nghiệp nhỏ bị phá sản.</p>
26	Úc	<p>Chính phủ đã cam kết hỗ trợ 1 tỷ đô la Úc (613 triệu USD) cho các đối tượng, bao gồm cả những doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Gói hỗ trợ này sẽ bao gồm việc miễn phí và lệ phí cho các doanh nghiệp hoạt động trong Công viên hải dương rạn san hô Great Barrier và Công viên quốc gia Thịnh vượng chung. Ngoài ra, theo gói kích thích kinh tế chung, mỗi lao động trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh như bán lẻ, khách sạn và du lịch bị mất việc do COVID-19 sẽ được trợ cấp khoảng 70% mức lương trung bình.</p>